
 

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 

68. fundur verkefnahóps BsVest. Fundurinn var símafundur þann 19. mars 2018 kl 08:15 

Mættir voru: Margrét Geirsdóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir, María Játvarðardóttir, 

Arnheiður Jónsdóttir og Sif Huld Albertsdóttir framkvæmdastjóri BsVest og formaður 

verkefnahóps, hún ritaði einnig fundargerð. 

 

fundur verkefnahóps BsVest 

1. Erindi frá Ísafjarðarbæ. 

Erindi samþykkt í tölvupóst og vísað til stjórnar. 

 

2. Stuðningur við notendaráð árið 2018 

Framkvæmdastjóri BsVest kynnir tölvupóst frá Fjölmennt, áhugaverð fræðslu um 

notendaráð þann 10. apríl. nk.  Framkvæmdastjóri tilkynnti að hann muni sitja fundin í 

fjarfundi. 

 

3. Beiðni um tengilið við framkvæmd stöðumats vegna framkvæmdaáætlunar í 

málefnum fatlaðs fólks. 

Framkvæmdastjóri BsVest fór yfir það verkefni sem félagsvísindastofnun er að fara af 

stað með. 

Velferðarráðuneytið hefur farið þess á leit við Félagsvísindastofnun að gerð verði 

könnun meðal fatlaðs fólks á Íslandi með það að markmiði afla upplýsinga um 

aðstæður þess svo unnt sé að meta ávinning af framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks 2017-2021. Upplýsinga verður aflað með spurningakönnun sem lögð verður fyrir 

úrtak fatlaðs fólks, nú á vormánuðum 2018 og svo aftur árið 2021 svo að hægt sé að 

bera saman niðurstöður og meta breytingar.  

Gerður hefur verið spurningalisti sem áætlað er að senda til úrtaks þjónustunotenda 

sem nota þjónustu á grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks. Til að geta lagt 

spurningakönnunina fyrir þjónustunotendur þarf Félagsvísindastofnun að vera í 

samstarfi við starfsfólk þjónustusvæðanna. Þetta mun útheimta vinnu af þeirra hálfu, 

en leitast verður við að hafa allt eins einfalt og skýrt og hægt er. 

Framkvæmdastjóri biður félagsmálastjóra hvers þjónustusvæðis að hafa tilbúna lista 

vegna þessa könnunar.  
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